

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

สมัยสามัญที่ ๑ / ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัมพล จ้อยแพง	ประธานสภาอบต.ดอนพุทรา	อัมพล จ้อยแพง	
๒	นายพรเทพ ปันดา	รองประธานสภา อบต.ดอนพุทรา	พรเทพ ปันดา	
๓	นายสมศักดิ์ ทมมิต	สมาชิกสภา อบต.ดอนพุทรา หมู่ที่ ๑	สมศักดิ์ ทมมิต	
๔	นางสาวสมสุข ภาควง	สมาชิกสภา อบต.ดอนพุทรา หมู่ที่ ๒	สมสุข ภาควง	
๕	นายไวยกรณ์ วิเชียรณรัตน์	สมาชิกสภา อบต.ดอนพุทรา หมู่ที่ ๓	ไวยกรณ์ วิเชียรณรัตน์	
๖	นายสนธยา แก้วพวง	สมาชิกสภา อบต.ดอนพุทรา หมู่ที่ ๕	สนธยา แก้วพวง	
๗	นายณรงค์ ปานเขาย้อย	สมาชิกสภา อบต.ดอนพุทรา หมู่ที่ ๖	ณรงค์ ปานเขาย้อย	
๘	นายเอกรินทร์ อุดล	สมาชิกสภา อบต.ดอนพุทรา หมู่ที่ ๗	เอกรินทร์ อุดล	
๙	นายอวยชัย รักจ้อย	สมาชิกสภา อบต.ดอนพุทรา หมู่ที่ ๘	อวยชัย รักจ้อย	
๑๐	นายเกรียงศักดิ์ เรืองบุชา	สมาชิกสภา อบต.ดอนพุทรา หมู่ที่ ๙	เกรียงศักดิ์ เรืองบุชา	
๑๑	นางสาวนงนภัส การะนัด	เลขานุการสภา อบต.ดอนพุทรา	นงนภัส การะนัด	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย ข้าเทศใหญ่	นายก อบต.ดอนพุทรา	สมชาย ข้าเทศใหญ่	
๒	นายพรมมิตร เตี้ยะตาข้าง	รองนายก อบต.ดอนพุทรา	พรมมิตร เตี้ยะตาข้าง	
๓	นายชูรย์ ถิ่นวงค์ม่อม	รองนายก อบต.ดอนพุทรา	ชูรย์ ถิ่นวงค์ม่อม	
๔	นายกฤษกร สระสวนแก้ว	เลขานุการนายก อบต.ดอนพุทรา	กฤษกร สระสวนแก้ว	
๕	ว่าที่ ร.ต.หญิง บุญณัฐกาญจน์ จันทร์เจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	บุญณัฐกาญจน์ จันทร์เจริญ	
๖	นายอริยะพัส ทรงนิพิฐกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	อริยะพัส ทรงนิพิฐกุล	
๗	นายธนวิน อุ่นนรชัย	วแทนประชาชน	ธนวิน อุ่นนรชัย	
๘	นางสาวเพ็ญประภา สิริพุดพิภกรกุล	รองปลัด อบต.ดอนพุทรา	เพ็ญประภา สิริพุดพิภกรกุล	
๙	นายสุรศักดิ์ อ่อนละมุล	ผอ.กองช่าง	อริยะพัส ทรงนิพิฐกุล	
๑๐	นางสาวอาธิชชา จ้อยแพง	ผอ.กองคลัง	อาธิชชา จ้อยแพง	
๑๑	นายสาธิต นิลบดี	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สาธิต นิลบดี	

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภา อบต.เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม นับองค์ประชุมครบองค์ มีผู้มาประชุมจำนวน ๑๐ คน ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศเปิดประชุมสมัยสามัญที่ ๑ / ๒๕๖๖ และแจ้งวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญ ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุญณัฐกาญจน์ จันทร์เจริญ ชี้แจงครับ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ (บุญณัฐกาญจน์) สวัสดิ์ค่ะ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (รายละเอียดตามที่แจกทุกท่านไป)

ประธานฯ ครับ มี ๖ ด้าน ตามที่แจ้งท่านครับ ของสำนักปลัด กองช่าง กองคลัง นายก็ช่วยกันบริหารโครงการ ให้สำเร็จลุล่วง และก็มีโครงการที่กำลังดำเนินการครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่าถูกต้องหรือไม่ครับ มีข้อผิดพลาดตรงไหน ถ้ามีก็ให้ทักท้วง จะได้แก้ไขให้ถูกต้องครับ

ที่ประชุม ตรวจสอบแล้ว ไม่มีแก้ไข

ประธานฯ ครับ ผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ

ที่ประชุม มีมติรับรอง ๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ

ตามเอกสารแนบท้ายนะครับ มีดังนี้ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนลด แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๔๐,๐๘๐.๐๐ บาท จึงขอโอนมาเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะไร้สาย จำนวน ๘ ชุด ชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ครับ ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ อันนี้คืองบที่เหลือจากเบิกจ่าย มาตั้งซื้อไมโครโฟนนะครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย

ประธานฯ

ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมขอให้ท่านยกมือลงมติครับ

ที่ประชุม

มีมติให้โอนได้ จำนวน ๙ เสียง

ประธานฯ

ครับ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานฯ

มีโครงการดังนี้

๑. โครงการจ้างเหมาเรือคันดินกั้นน้ำท่วม หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ต.ดอนพุทรา ยาว ๗,๐๘๐ เมตร หรือมีปริมาตร ๙,๙๘๔ ลูกบาศก์เมตร สถานที่ดำเนินการ เริ่มจาก หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ เลียบคลองท่าเรือ-บางพระ และหมู่ที่ ๗ ต.ดอนพุทรา งบประมาณ ๒๘๑,๙๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายโพธิ์ อ่าเงิน ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนทุ่งพิชัย - หัวถนน ถึงบริเวณบ้านนายโพธิ์ อ่าเงิน งบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณคลองท่าเรือ – บางพระ หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณบ้านนางสาวสมหมาย เกตุสร งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนางเย็น แก้วสังวาล ถึงบริเวณบ้านนายถาวร ขันดีสา หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๑๑,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายพายัพ ไทยตระกูล ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากทางแยกถนน หมู่ที่ ๙ ถึงบริเวณบ้านนายบุญปลูก งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๖. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางเนตรนภา บุญสุวรรณ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนดอนพุทรา – บางปลา ถึงคลองท่าเรือ – บางพระ งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท
๗. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางสงกรานต์ จ้อยแพง ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๕.๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากทางข้างโรงเจ บ้านหัวถนน ถึงบริเวณบ้านนายสงกรานต์ จ้อยแพง งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายสายชล ริ้วเวหา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากทางแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึงบริเวณบ้านนายสายชล ริ้วเวหา งบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐ บาท
๙. โครงการเปิดถนนลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายเลียบบคลองท่าเรือ-บางพระ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ถึงสะพานหมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๓๖,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการจ้างเหมาลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองเข้ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนพุทรา ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณทางแยกคลองเข้ ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลบางระกำ งบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการจ้างเหมาลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองบางระกำ-คลองคล้า หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนพุทรา ยาว ๒,๙๐๐ เมตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณเชื่อมต่อกองรางเข้ ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลบางระกำ งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการจ้างเหมาลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสาขาคองเข้ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนพุทรา ยาว ๒,๒๓๐ เมตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณทางแยกสวนผัก ถึงบริเวณคลองบางระกำ งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการจ้างเหมาลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนพุทรา ยาว ๘๐๐ เมตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณสะพาน คสล. หมู่ที่ ๔ ถึงบริเวณติดต่อตำบลบางระกำ งบประมาณ ๕๘,๘๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๑๗,๗๐๐ บาท

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอเชิญครับ

นายสมศักดิ์ ทมมิต
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

ขอแก้ไขครับ หมู่ที่ ๑ ต้องถึงบริเวณบ้านนายสังคม อ่าเงิน

ผอ.กองช่าง
(สุรศักดิ์)

ชื่อน่าจะผิดครับ

ประธานฯ

แต่ระยะทางถูกต้องใช้มั้ยครับ

<u>ผอ.กองช่าง</u> <u>(สุรศักดิ์)</u>	ครับ
<u>ที่ประชุม</u>	แก้ไขเป็นถึงบ้านนายสังคม อ่าเงิน
<u>ประธานฯ</u>	มีท่านใดจะอภิปรายอีกมั้ยครับ
<u>นายสนธยา แก้วพวง</u> <u>สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕</u>	ครับ ท่านนายกครับ ผมคิดว่าชาวบ้านจะติติงเอาได้นะครับ ทำไมไม่ทำให้ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ทรัพย์อานัน
<u>นายก อบต.</u>	ครับ และผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชาคมกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ เวลามีการประชุม ประชาคมแผน
<u>ประธานฯ</u>	ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
<u>ที่ประชุม</u>	มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง
<u>ประธานฯ</u>	ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ เรามาร่วมกันทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวก น้ำไหลดี ถนนดี เราก็จะได้รับ คำชื่นชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจกันทำงานนะครับ ขอให้จัดทำแผนมา ฝ่ายบริหาร ก็จะได้ดำเนินการให้ทันนะครับ
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
<u>ประธานฯ</u>	เรื่อง การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ครับ รายละเอียดโครงการ ดังนี้ รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี <u>โครงการเดิม</u> โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อสม. ฯลฯ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท <u>แก้ไขเป็น</u> โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี ฯลฯ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
<u>นักวิเคราะห์นโยบายฯ</u> <u>(บุญณัฐกาญจน์)</u>	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบ

ประธานฯ

อันนั้นแก้ไขเอา อสม.ออก เนื่องจาก อสม. มีหน่วยงานสังกัด คือ กระทรวงสาธารณสุขเบิกงบประมาณ ของมหาดไทยไม่ได้ ตอนแรกผมคิดว่าไปด้วยกันได้หมด ในเมื่อไม่ได้ จึงต้องทำให้ถูกกฎระเบียบของ หน่วยงานครับ สมัยก่อนผมเห็นไปด้วยกันได้ อบต.มีงบหมู่ละ ๗,๐๐๐ บาท แต่สมัยนี้ไม่ได้ ขอเชิญสมาชิกปรึกษาหารือครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสนธยา แก้วพวง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

ผมขอติดตามเรื่องของถนนบ้านนายธนวิน ถึงเขตชลประทาน ผมได้ประสานมาให้ วันนี้มาร่วมประชุม ด้วยครับ

นายธนวิน อุ่นนรชัย

ถนนสายบ้านนางเนตรนภา ที่ข้ามคลองท่าสารมันแคบ สัญจรลำบาก ต้องไปสัญจรจรเส้นดอนขมื่นหรือ ทาง หมู่ที่ ๗ และตอนนี้เดินไม่ได้เพราะเสียเหล่าทำคันดินกั้นน้ำ เลยต้องอ้อมมาทางหัวถนน วันนี้ผมมา ขอเอกสารให้ชาวบ้านเซ็นยินยอมให้เป็นที่สาธารณะ โดยนายวัฒนศักดิ์และนายเสมียน จะยินยอมยกให้เป็นทางสาธารณะ

นายก อบต.

ครับ ผมถาม อบต.สนธยา หลายครั้งแล้ว บอกว่าเป็นทางสาธารณะ ผมเลยให้ช่างไปตรวจสอบใหม่ ปรากฏว่า ไม่ได้เป็นทางสาธารณะ เลยยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้าลุงหงวนบอกว่าชาวบ้านยินยอม เดี่ยวผมพาไปรับเอกสารเลยครับ

ประธานฯ

ครับ ขอขอบคุณ คุณวัฒนศักดิ์ และคุณเสมียน(อยู่เขตตำบลดอนตูม) สะพานตรงนั้นจะเล็ก และแคบมากครับ

นายก อบต.

ครับ ฝ่ายบริหารก็มีได้นิ่งนอนใจนะครับ อันไหนทำได้ไม่ผิดระเบียบ ผมจะดำเนินการให้ครับ ขออย่าขัดแย้งกัน ทำงานร่วมกัน ขอบคุณครับ

ประธานฯ

ครับ เพื่อประชาชนเรายินดีช่วยกันครับ

นายสมศักดิ์ ทมมีด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

เรื่อง จะเปิดทางของครูโพโรจน์ หมู่ที่ ๑ ชาวบ้านเขาไม่ยอมมาประชาคม แต่ลูกสาวครูโพโรจน์โทรมาสั่ง ทางผู้ใหญ่บ้านให้ประชาคม แต่ชาวบ้านเขาไม่มาประชาคมครับ เป็นอำนาจของ อบต. ผมมาหารือครับ

ประธานฯ ผมว่าทางผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการมาก่อนครับ เป็นเรื่องส่วนตัวเขา ผมว่าอย่าไปยุ่งครับ เรื่องจะเปิดถนน ถ้าทางหมู่บ้านไม่ดำเนินการประชาคมมาก่อน ทาง อบต.ก็ไม่สามารถดำเนินการได้

นายก อบต. ผมเรียนท่านประธานฯ เขาก็มาหาผม มาหาช่างที่ อบต.บ่อย ผมคิดว่าผู้ใหญ่บ้านควรจะเรียกประชาคมเถอะครับ ชาวบ้านเขาไม่ยินยอมอยู่แล้ว การที่จะให้กลบลำรางสาธารณะ และถ้าท่านเรียกประชาคมวันไหนแจ้ง อบต.มานะครับ ผมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปครับ

ประธานฯ ผมว่าท่านต้องประชาคมให้เสร็จ ให้ขาดตอนไปเลยครับ รับผิดชอบการให้ราษฎรมาคุยกัน ผลออกมาแบบไหนก็อยู่ที่เขาตัดสินใจกันนะครับ มีท่านใดอภิปรายอีกมั้ยครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานฯ เชิญหัวหน้าส่วนราชการครับ

หัวหน้าส่วนราชการ ไม่มี

ประธานฯ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายก อบต. ๑. เรื่อง การศึกษาดูงานครับ เราจะไปจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
๒. เรื่อง งานประเพณีไทยทรงดำ จะจัดที่บ้านไทยทรงดำ ส่วนเรื่องที่จะจัดงานสงกรานต์ของวัดดอนพุทรา ผมปรึกษาเจ้าหน้าที่ ระเบียบให้เบิกได้แค่พวกน้ำอบ แป้ง และกัณฑ์ดำหัวผู้สูงอายุ จะมีงานรื่นเริงแบบกลางคืนมีรำวงแบบนั้นเบิกไม่ได้ถ้าใช้งบประมาณของ อบต. แต่ผมคิดว่าผมจะหาสปอนเซอร์แล้วรายได้ก็ให้กับทางวัดไปเลย จะลองปรึกษาเจ้าอาวาสดูก่อนครับ
และก็เรื่องการทำงานขอให้สมาชิกทุกท่านมาร่วมมือช่วยกัน อย่าขัดแย้งกัน เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ถ้าหมู่บ้านดับก็แจ้งมานะครับ ดูอุปกรณ์หมดก็สั่งซื้อมาใหม่

ประธานฯ ครับ คราวนี้ก็มาถึงเรื่องหมู่ที่ ๑๐ บ้านนะครับ ด้วยกรมทางหลวงนัดวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บ้านนางชนิษฐา สามนิมโธม เรื่องการวางท่อระบายน้ำ ผมเคยเขียนคำร้องมาที่ช่าง อบต. และส่งไปที่ทางหลวง ผมไปดูสถานที่มาแล้วตรงบริเวณบ้านนางเฮียง ศรีคช อยู่ตรงศาลาที่พักผู้โดยสาร พอถึงบ้านนางชนิษฐา ไม่มีท่อ เพราะไม่มีบ้านคน ส่วนบ้านผม ผมดำเนินการเอง ตรงนั้นจึงอยากให้วางท่อเพราะน้ำมันเอ่อท่วมขึ้นมาครับ นายกจะมอบรองไปแทนหรือช่าง อบต.ก็ได้ครับ

นายก อบต. ครับ ผมจะลงไปเองครับ

ประธานฯ เรื่อง น้ำหมู่ที่ ๑๐ น้ำไหลไม่แรง ไม่พอ ท่านบอกผมว่าซัมเมอร์ ๕ แรง ผมคิดว่า ๓ แรง แน่ๆ เพราะใช้เวลา ๔ ชั่วโมงครึ่ง ถึงเต็มแทงค์ และน้ำก็ไม่แรงเวลาเปิดให้ชาวบ้านใช้

นายก อบต. ตรงบ่อน้ำบ่อนไก่ กรมทรัพย์ฯ เป็นคนมาเจาะให้ ทาง อบต.ใส่ซัมเมอร์สครับ ใส่ให้ ๕ แรง ครับ ผมว่าลองตรวจสอบดูนะครับ อาจจะมีท่อรั่วมี๊ย ของกรมทรัพย์ฯ เจาะความลึก ๑๖๐ เมตร แต่ถ้ำของ อบต. เจาะ ๑๙๐ เมตร

ประธานฯ ครับ ต่อไป จะเป็นการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญของปี ๒๕๖๖ ครับ

นายพรเทพ ปันดา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
และสมัยแรกของปีถัดไป กำหนดวันที่ ๑๕ มกราคม - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

ที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก

ประธานฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก หรือปรึกษาหารือเรื่องใด ๆ อีก ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และขออวยพรเนื่องในปีใหม่นี้ ให้สมาชิกทุกท่านผู้บริหาร สำนักรปลัด กองคลัง กองช่าง พบแต่ความสุข ความเจริญครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๓ น.

(ลงชื่อ) นงนภัส การะนัด ผู้จัดบันทึก

(นางสาวนงนภัส การะนัด)

เลขานุการสภา อบต.ดอนพุดรา

ลงชื่อ อัมพล จ้อยแพง ผู้ตรวจ

(นายอัมพล จ้อยแพง)

ประธานสภา อบต.ดอนพุดรา

(ลงชื่อ) ไวยกรณ์ วิเชียรณรัตน์ ผู้ตรวจ

(นายไวยกรณ์ วิเชียรณรัตน์)

(ลงชื่อ) ณรงค์ ปานเขาย้อย ผู้ตรวจ

(นายณรงค์ ปานเขาย้อย)

(ลงชื่อ) อวยชัย รักจ้อย ผู้ตรวจ

(นายอวยชัย รักจ้อย)

